
     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 
 

   วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

(๑) กระทู้ถาม     (ไม่มี) 
 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
     ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไม่ ป รากฏ ใน ระเบี ยบ วาระการประชุ ม  คื อ  รับท ราบ วุฒิ สภ า 

ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ด้วยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร  
ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร  
ลงมติเห็นชอบแล้วเพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ นั้น  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 

     ที่ประชุมรับทราบ   
  

(๓) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี)  
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว 
นายสมศักดิ์  เทพสุทิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่า 
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ . .... (คณ ะรัฐมนตรี  เป็ นผู้ เสนอ) ร่างพระราชบัญญั ติ ยาเสพติด ให้ โทษ  (ฉบับที่  .. พ .ศ . ....  
(นายพยม  พรหมเพชร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายเทพไท  เสนพงศ์ กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) และตั้ งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ งเพ่ือพิจารณา  
ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมาธิการฯ  
ได้ ใช้ ร่างพระราชบัญญั ติฉบับที่ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เป็นหลักในการพิจารณาและมีข้อสั งเกต  
ท้ายร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้  

๑. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการเพ่ือยกเลิก “พืชกระท่อม” จากการเป็นยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ และยกเลิกบทก าหนดโทษ อัตราโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตลอดจน
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศให้ท้องที่ ใดเป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด  
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดว่าพืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อม  



๒ 

 

จะสามารถบริโภคได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีได้รับ  
ความเป็นธรรมและการยอมรับจากสังคมว่าไม่ใช่ผู้เสพยาเสพติด เว้นแต่จะน าไปผสมกับสารเสพติดชนิดอ่ืน  
ที่บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด อีกทั้งพืชกระท่อมคือสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ  
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ควรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร  
โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อน นับตั้งแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  

 ๒. คณะกรรมาธิการฯ ได้แก้ไขปรับลดก าหนดระยะเวลาวันใช้บังคับให้มีความเหมาะสม  
จากที่ก าหนดไว้เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน ลดลงเหลือ ๙๐ วัน เนื่องจากการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็น 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่บริโภคพืชกระท่อม
ในลักษณะวิถีชาวบ้าน ช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในการจับกุมและด าเนินคดีเกี่ยวกับการเสพพืชกระท่อม 
รวมทั้ งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่ อมให้ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรผลักดัน 
ให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว  

๓. เมื่อกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อม 
อาจเกิดการเข้าใจผิดในวันใช้บังคับได้ เพราะไม่ทราบว่ากฎหมายมีการก าหนดเงื่อนระยะเวลาวันใช้บั งคับ  
๙๐ วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันทีและอาจถูกจับกุมในช่วงเวลาที่กฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับ 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 ๔. การก าหนดเงื่อนระยะเวลาวันที่มีผลใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้เพ่ือรอการจัดท า
ร่างพระราชบัญญั ติ พื ชกระท่อม พ.ศ. .... ขึ้นมาอีกหนึ่ งฉบับ  ซึ่ งขณะนี้ อยู่ ระหว่างการพิจารณา  
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยก าหนดให้มีมาตรการควบคุมบังคับเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง  
ไม่ขาดตอนหลังจากที่ได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดแต่ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท า คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าไม่ควรมีลักษณะเป็นการควบคุมหรือมีข้อจ ากัด  
การใช้พืชกระท่อมในลักษณะที่พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด เหมือนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติด  
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพราะพืชกระท่อมเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด 
ตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่เป็นการควบคุมในบางประการให้มีความเหมาะสม  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การป้องกันการใช้พืชกระท่อมในทางที่มิชอบในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือก าหนด
เรื่องของการปลูกพืชกระท่อมที่ ให้ความเท่าเทียมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ ง ควรก าหนด 
ในเรื่องการสนับสนุนพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
การแปรรูปให้เกิดประโยชน์ อาทิ ผลิตยาสมุนไพรแก้โรคต่าง ๆ ท าเป็นอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นธุรกิจ  
ที่สามารถส่งออกได้ทั่วโลก เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน  

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญัตติ  โดยเริ่มจากชื่อร่าง ค าปรารภ  
และเรียงตามล าดับมาตรา ดังนี้ 

 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ       ไม่มีการแก้ไข  
   

ค าปรารภ         ไม่มีการแก้ไข     
 

มาตรา ๑          ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒         มีการแก้ไข  
 



๓ 

 

โดยหลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปราย และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ด้วยคะแนน ๓๒๖ เสียง 

  

มาตรา ๓ (ยกเลิกความใน (๕) วรรคหนึ่งของมาตรา ๗) ไมม่ีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔ (ยกเลิกมาตรา ๕๘/๒)     ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕ (ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๗๕)   ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๖ (ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๗๖)   ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗ (ยกเลิกวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๗๖/๑)  ไม่มีการแก้ไข 
   

มาตรา ๘ (ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๙๒)   ไม่มีการแก้ไข 
 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนน ๓๑๙ เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน ๓๑๐ เสียง เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีทราบและด าเนินการต่อไป 

 

เรื่องด่วน 
๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

น าเสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการ ดังนี้ 
(๑) เพ่ิมบทนิยามค าว่า "ผู้ให้บริการ" และ "ผู้ใช้บริการ" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "มาตรการทางเทคโนโลยี" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๓) ยกเลิกบทนิยามค าว่า "การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี " (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑) 
(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ (ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ เพ่ิมส่วนที่ ๗ 

ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ มาตรา ๔๓/๑ มาตรา ๔๓/๒ มาตรา ๔๓/๓ มาตรา ๔๓/๔ และมาตรา 
๔๓/๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง ไม่เกิดผล  
เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓/๔) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา  
๕๓/๕ (๑)) 

(๘) ก าหนดให้การให้บริการ ผลิต ขาย หรือแจกจ่าย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์  
ที่ท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และก าหนดข้อยกเว้น  
ความรับผิดส าหรับกรณีดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว (เพ่ิมมาตรา 
๕๓/๖ มาตรา ๕๓/๗ และมาตรา ๕๓/๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐/๑) 

(๙) ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ (เพ่ิมมาตรา ๕๗ วรรคสาม) 

สาระส าคัญของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบด้วย  
๑. แก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายจาก ๕๐ ปี เป็นตลอดชีวิตของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

และคุ้มครองต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตาย เพ่ือให้ประเทศสามารถเข้าเป็นภาคี 
 



๔ 

 

สนธิ สัญ ญ าว่ าด้ วยลิ ขสิ ท ธิ์ ขอ งองค์ ก ารท รัพย์ สิ นท างปัญ ญ าโลก  (WIPO Copyright Treaty) ได้  
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เคยมีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นภาคีดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒. ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถน างานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้โดยไม่ต้องอาศัย
ค าสั่งศาลเช่นในปัจจุบัน  

๓. สามารถเอาผิดกับผู้ขายเครื่องรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ผิดกฎหมายได้ โดยมีโทษก าหนดไว้ในรายละเอียดของกฎหมาย  

๔. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่หมดวาระแล้ว สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่า
จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน   

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สิน  
ทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือให้ 
เป็นไปตามสนธิสัญญาดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ การที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการเพ่ิม  
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ย่อมมีแรงจูงใจให้
มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพ่ิมพูนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความเจริญในด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของประเทศ อีกทั้งการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการโดยการสร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์  
ในประเทศให้สามารถผลิตและพัฒนาผลงานใหม่ ๆ มากขึ้น มีความก้าวหน้าทางศิลปะ วิทยาการ และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการที่
ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่เป็นสากลจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบาย "ประเทศไทย ๔.๐" ของรัฐบาล  

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากละเมิดในท้องตลาดเป็นการละเมิด  
บนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายได้รับความคุ้มครองที่ยาวนานมากขึ้น  
วงการถ่ายภาพมีการตื่นตัวมากขึ้น และการเข้าเป็นภาคีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะยกระดับ 
ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะท าให้สามารถแก้ปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องผ่านศาล อย่างไรก็ตาม  
สมาชิกฯ มีความกังวลว่าบางกรณีอาจมีการกลั่นแกล้งทางธุรกิจท าให้คู่แขง่เกิดความเสียหาย และความชัดเจน 
ในการบังคับใช้ อีกทั้งแม้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ยังมีเรื่องของ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ และยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชนบทด้วย ทั้งนี้ ได้เสนอให้
กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขปัญหาพ่ีน้องประชาชนที่ถูกเรียกรับเงินจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างกฎหมายฉบับนี้  อาทิ 
กรณีกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์  และขอให้แก้ไขกฎหมายโดยแยกโทษระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้า 
รายย่อย เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ ในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้นควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับเป็นส าคัญ 

 
 



๕ 

 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจง
ในประเด็นที่สมาชิกฯ มีความห่วงใยว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนเล็ก ๆ ในสังคมว่า 
การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นการคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานภาพถ่ายตลอดชีวิต และคุ้มครองต่อไปอีก ๕๐ ปี  
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ไม่ว่าผู้สร้างสรรค์จะเป็นใครก็ตามจะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง
เช่นเดียวกัน ส าหรับการแก้ไขในครั้งนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรนั้น เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้ว
ประเทศไทยจะได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ลิขสิทธิ์  
ของคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของภาพถ่ายจะได้รับความคุ้มครองบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่ให้ความคุ้มครองในปัจจุบัน รวมถึงได้รับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทั้งหมด ๑๐๘ ประเทศ 

นางสาวจิตติมา  ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีที่มีการล่อซื้อ
กระทงซึ่งเป็นการล่อให้กระท าความผิดนั้นเป็นการหาพยานหลักฐานประกอบการด าเนินคดีโดยมิชอบ  
และผู้กระท าความผิดกรณีกระทงได้ถูกลงโทษตามกฎหมายแล้ว โดยศาลพิพากษาจ าคุก ๒ ปี ๖ เดือน ทั้งนี้ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของ
ลิขสิทธิ์และได้ออกประกาศในการแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ก าหนดให้ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลด าเนินคดีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อนที่จะไปด าเนินคดี ซึ่งตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ก าหนด 
วุฒิการศึกษาขั้นต่ า และตรวจสอบประวัติอาชญากรกับส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนออกบัตรตัวแทนให้  
ซึ่งการไปด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรตัวแทนดังกล่าวเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
ที่ถูกอ้างในการด าเนินคดี ส าหรับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอแก้ไขเฉพาะอายุการคุ้มครองงาน
ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ไทยจะเข้า
เป็นภาค ีส่วนงานลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืนนั้นได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....     
ด้วยคะแนน ๓๑๘ และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลา 
ในการแปรญัตติ ๗ วัน 

 

๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
พลเอก ชั ยชาญ   ช้ างมงคล  รัฐมนตรีช่ วย ว่าการกระทรวงกลาโหม  น า เสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การปรับอัตราค่าธรรมเนียม ตามร่างมาตรา ๓ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหม มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีที่ยกร่ างไว้ท้าย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จ านวน ๒ บัญชี โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต ส าหรับการปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ท้ายพระราชบัญญัติ ให้มีการตรา
กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีที่ยกร่างไว้ตามร่างมาตรา 
๑๐ และมาตรา ๑๑ โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมเมื่อสภาเศรษฐกิจเอ้ืออ านวย 
ในอนาคตจะสามารถออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ไม่เกินอัตราชั้นสูงของบัญชีสองได้ 
นอกจากนี้  ยังได้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมค าขอเนื่องจากมีการทบทวนแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น 
ต้องจัดเก็บ เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและประชาชน 

 
 



๖ 

 

๒. ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ประกอบการ  
และประชาชนให้สามารถยื่นค าขอ และสามารถแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ 
ลดต้นทุนในการด าเนินการได้  และก าหนดให้มีการรายงานบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมทุกเดือน  

๓. การก าหนดมาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑ์ ให้ เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่ งขึ้น  
โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องมีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ 
ทุกเดือน 

ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชี 
รับจ่ายยุทธภัณฑ์ประจ าปีโดยไม่ได้ก าหนดให้ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ท าให้การตรวจสอบ
ยุทธภัณฑ์ไม่ตรงกับจ านวนที่แท้จริงในปัจจุบัน สมควรก าหนดมาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑ์และมีข้อมูล
เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงาน  
ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน ทั้งนี้ เพ่ือให้การควบคุมยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ สมควรขยายอายุ 
ของใบอนุญาตดังกล่าว เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต และเป็นการอ านวย  
ความสะดวกแก่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงก าหนดให้การขออนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง และก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตหรือแสดงใบอนุญาต  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าการต่อใบอนุญาตไมค่วรเกิน ๓ ปี เช่นเดียวกับการขอใบอนุญาต มิเช่นนั้นจะเกิดการลักลั่น
จนเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ การท าบัญชีรับจ่ายและรายงาน 
ต่อปลัดกระทรวงกลาโหมทุกเดือนนั้นจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการมากเกินไป โดยขอแนะน าว่า
กระทรวงกลาโหมควรสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายงานบัญชีรับจ่ายทางออนไลน์ ทั้งยังได้
สอบถามถึงอัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีที่สองว่ามีหลักคิดอย่างไร หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเดือนละ ๓๕๐,๐๐๐ ต่อเดือน และมีอัตราเท่าเดิมตั้งแต่
ปี ๒๕๓๐ มีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือไม่ และความแตกต่างระหว่างใบอนุญาตน าเข้ามากับ
ใบอนุญาตสั่งเข้ามา อีกทั้งรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมได้ส่งเข้ากระทรวงการคลังหรือไม่ ส าหรับประเด็น
ผลกระทบด้านความมั่นคงนั้นมีความขัดแย้งกับมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการทหาร ซึ่งปัจจุบัน 
ไม่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล รวมทั้งบัญชียุทธภัณฑ์ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับสภาพสังคมและสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ รัฐบาลต้องตระหนักในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
สามารถซื้อได้ในระบบออนไลน์ และรูปแบบการด าเนินการที่เปลี่ยนไป อาทิ เครื่องช็อตไฟฟ้า สเปรย์พริกไทย 
เครื่องท าหมอกควัน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้น าสถานการณ์ปัจจุบันมาพิจารณาควบคู่กับความเป็นจริง 
และแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการออกใบอนุญาตและการควบคุม  

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ชี้แจงว่า การขอต่อ
ใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตที่ก าหนดไม่เกิน ๓ ปี ในแต่ละรายการนั้นต้องสอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนด้วย
เพ่ือให้การควบคุมมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมที่ผ่านมานั้นก าหนดไว้เพ่ือเป็นกรอบให้ผู้ที่
พิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในขณะนั้น  ทั้ งนี้  
 



๗ 

 

พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ใช้ควบคุมยุทธภัณฑ์ของทหาร ต ารวจ หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยเรื่อง 
การก าหนดว่าสิ่ งใดจะเป็นยุทธภัณฑ์ และจะควบคุมอย่างไรนั้น มีคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
ซึ่งมีปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาก าหนด ส าหรับการเคลื่อนย้าย
ยุทธภัณฑ์ ได้มีการติด GPS การก าหนดพ้ืนที่ การรายงานและติดตามการใช้งานยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ในส่วนของ
การด าเนินการนั้นจะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควบคุมให้มากขึ้น และมีแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า
รายงานให้ชัดเจน สามารถอ านวยความสะดวกและตรวจสอบได้ ส่วนรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมได้ส่งเข้า
กระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์ซ่ึงในบางประเด็นนั้นทางกระทรวงกลาโหม จะได้น าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ชี้แจงเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างใบอนุญาตน าเข้ามากับใบอนุญาตสั่งเข้ามา คือ ใบอนุญาตสั่งเข้ามาคือผู้ประกอบการจะเป็นผู้สั่งเข้ามา
จากต่างประเทศซึ่งจะเป็นจ านวนมาก ส่วนใบอนุญาตน าเข้ามานั้น ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะน าติดตัวมา
ซึ่งอาจเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่น ามาสาธิตหรือวิจัย โดยจะมีจ านวนน้อยกว่าที่สั่งเข้ามา โดยรายได้ 
จากใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๘๕๐,๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะมีการออกกฎกระทรวง 
ในการก าหนดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม โดยตามหลักปฏิบัติเก็บค่าธรรมเนียมน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดก่อนจะส่ง
รายได้ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังต่อไป ส าหรับการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการพิจารณาให้หน่วยงานราชการพิจารณา
ปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น กรมการอุตสาหกรรมทหารไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในค่าค าขอ
เนื่องจากไม่คุ้มทุน อย่างไรก็ตาม ก.พ.ร. ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าจ าเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
เพ่ือเป็นมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นต่อการควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ด้วยคะแนน ๒๙๘ และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลา 
ในการแปรญัตติ ๗ วัน 

 

๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  น าเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... โดยมีหลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน  
และควรจัดตั้ งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ ยงและดูแลสัตว์ เลี้ ยง และส่งเสริม 
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รวมทั้ง
ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้  อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่รัฐมอบหมายให้สภาการสัตวบาลใช้อ านาจทางปกครองเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแล 
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลแทนรัฐ โดยในการบริหารกิจการของสภาการสัตวบาลจะด าเนินการ 
โดยคณะกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งกรรมการกึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองของสมาชิกสภาการสัตวบาล  
อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลกันเองภายใต้จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มี
มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการวิจัย
ทางวิชาการ นอกจากนั้น เมื่อมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลแล้วย่อมส่งผลให้ประชาชน 
 



๘ 

 

ในฐานะผู้บริโภคจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตั้งแต่ชั้นกระบวนการผลิต  
และยังส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่กระท าโดย 
นักสัตวบาลซึ่งมีความรู้โดยตรงและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จะได้รับความเชื่อถือและมีมาตรฐาน
สอดรับกับสากลที่มุ่งเน้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการค้าระหว่างประเทศ และจะเป็น
การเพ่ิมรายไดจ้ากการส่งออกของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการคุ้มครองนักสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยง
และดูแลสัตว์เลี้ยง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยสมาชิกฯ ได้มีข้อห่วงใยในเรื่องของ 
การผสมพันธุ์สัตว์โดยทั่วไปที่กระท าโดยชาวบ้านหรืออาสาสมัครผสมพันธุ์ซึ่งอาจไม่มีคุณภาพ แต่การคัดเลือก
นักสัตวบาลเฉพาะผู้ที่มีความรู้นั้นจะครอบคลุมถึงชาวบ้านที่ท าเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วได้อย่างไร และในช่วงเวลา 
ที่รอขึ้นทะเบียนนักสัตวบาลนั้นนักสัตวบาลจะสามารถประกอบวิชาชีพได้มากน้องเพียงใด รวมทั้งค านิยาม 
ที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์แต่อาจท าให้เกิด 
ความทับซ้อนกับวิชาชีพสัตวแพทย์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้มีมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่จะเข้ามา 
เอารัดเอาเปรียบ และควรให้คณะกรรมการที่มาจากสถาบันการอาชีวศึกษาเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
สภาการสัตวบาล อีกทั้งควรแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของสภาการสัตวบาลกับสัตวแพทยสภาให้ม ี
ความชัดเจน เนื่ องจากทั้ งสองสภามีความคาบเกี่ยวกันในบางส่วน  โดยหากทั้ งสองสภาท าหน้าที่ 
ได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพแล้วจะส่งผลต่อคุณภาพของสัตว์เลี้ยงของไทยและส่งผลดีต่อการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ คุณภาพและการพัฒนาวงการปศุสัตว์ของประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งบทเรียนจากโรคอุบัติใหม่ ดังนั้น การวางโครงสร้าง
การผลิตสัตว์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันระยะยาว  
และมีประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกคน  

นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ ชี้แจงประเด็น 
ที่สมาชิกมีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบของพระราชบัญญัติต่อเกษตรกรรายย่อย 
และการแยกแยะระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับการเลี้ยงเชิงการค้าและเชิงพาณิชย์ ตามร่างพระราชบัญญัติ 
หมวดที่ ๕ ได้ให้ข้อยกเว้นในกรณีการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลที่กระท าต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อยนั้นจะมีการก าหนดขนาด ชนิด และจ านวนสัตว์ ในพระราชบัญญัติ  เพ่ือก าหนดขอบเขต 
ของเกษตรกรรายย่อยและการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ส่วนจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล มีจ านวนประมาณ 
๓๐ ,๐๐๐  คน และมีจ านวน  ๑๐ ,๐๐๐ คน  ที่ อาจประกอบอาชีพนั กสั ตวบาลและ เข้ าข่ ายตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้จบการศึกษาทางด้านนี้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ต่อปี และเข้าสู่
ระบบในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ คนต่อปี ส าหรับนิยามวิชาชีพสัตวบาลที่ไม่รวม
สัตว์น้ าเนื่องจากมีผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือระบบการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนทาง 
ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องเป็นผู้ที่ จบจากคณะการประมงหรือสัตวศาสตร์ 
หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยตรง ดังนั้น การประกอบวิชาชีพสัตวบาลจึงเกี่ยวกับสัตว์บกและสัตว์ใหญ่ 
เป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลจะต้อง มีจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่ ง เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับ 
การทารุณกรรมสัตว์โดยตรง ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ที่สมาชิกฯ เสนอแนะมานั้นจะได้น าไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขในชั้นกรรมาธิการต่อไป 



๙ 

 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....   
ด้วยคะแนน ๓๒๗ และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลา 
ในการแปรญัตติ ๗ วัน และประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๗ นาฬิกา 
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